

NGÀY LÀM VIỆC THỨ BA, KỲ HỌP THỨ BẢY, HĐND TỈNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự thảo luận tại tổ Kiến Xương.



Các đổng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo luận tại tổ thành phố Thái Bình.



Đổng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp thống nhất nội dung thảo luận tổ, ý kiến thảo luận tại hội trường.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, các đại biểu đề nghị quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ y tế bảo đảm số lượng, chất lượng; có biện pháp quản lý các công ty giáo dục, trung tâm giáo dục kỹ năng sống tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định; chấm dứt tình trạng bạo lực học đường; đẩy nhanh tiến độ đầu tư thuốc, hóa chất, vật tư y tế; đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực; có giải pháp đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực tại chỗ bảo đảm chất lượng và có chính sách thu hút nhân tài về làm việc tại địa phương; tăng cường nguồn lực bảo tồn các di sản, di tích lịch sử, quảng bá các lễ hội gắn với phát triển du lịch văn hóa tâm linh...

Về lĩnh vực nội vụ, quốc phòng, an ninh, các đại biểu kiến nghị các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên

chức; chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời những bức xúc phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, tập trung đông người, khiếu kiện vượt cấp. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp pháp giải quyết hiệu quả thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tăng cường các biện pháp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo.

Các đại biểu đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các kỳ họp, hoạt động giám sát chuyên đề và hoạt động giải trình của Thường trực HĐND tỉnh tại các phiên họp; tăng cường khảo sát, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Thống nhất nội dung thảo luận tổ, ý kiến thảo luận tại hội trường

Cũng trong sáng ngày 7/12, Thường trực HĐND tỉnh họp với tổ trưởng các tổ đại biểu thống nhất ý kiến thảo luận tổ, ý kiến phát biểu thảo luận và chất vấn tại hội trường trong các phiên họp tiếp theo.

Qua 2 phiên thảo luận tổ đã có 126 lượt ý kiến của các đại biểu tham gia vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Các đại biểu đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay; đồng ý tiếp tục ủng hộ nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp và thống nhất với nhận định, đánh giá của các ban HĐND tỉnh. Đa số đại biểu đồng tình và đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã

hội năm 2023, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024. Một số đại biểu đã chỉ ra những hạn chế và khó khăn, vướng mắc cần khắc phục trong thời gian tới, đồng thời đề xuất bổ sung giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: nông nghiệp, nông thôn; tài nguyên, môi trường; công nghiệp, xây dựng, đầu tư, tài chính, thương mại; văn hóa - xã hội; nội vụ, quốc phòng, an ninh... Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ, do đó các đại biểu đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, tận dụng tốt tiềm năng, cơ hội, lợi thế; tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để thực hiện thắng lợi 20 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra và 16 chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết số 35 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Cùng với đó, trong các phiên thảo luận tổ, các đại biểu đã đề xuất, kiến nghị trung ương sớm phê duyệt Quy hoạch tỉnh, tạo hành lang pháp lý triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và sớm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc CT.08.

Đổng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đổng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu đã tích cực nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, làm cơ sở để HĐND tỉnh quyết định các vấn đề quan trọng, góp phần vào thành công của kỳ họp. Các đổng chí đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc

hội và HĐND tỉnh tiếp thu, rà soát, phân loại ý kiến, kiến nghị của các đại biểu để báo cáo trong các phiên họp tiếp theo của kỳ họp.

Thảo luận, chất vấn nhiều vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm

Trong phiên họp chiều ngày 7/12, HĐND tỉnh tổ chức thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường về những vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, kiến nghị.

Mở đầu phiên họp, HĐND tỉnh nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tại 2 phiên thảo luận tổ chiều ngày 5/12 và sáng ngày 7/12. Tiếp đó, các đại biểu và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phát biểu thảo luận tại hội trường về các nội dung: MTTQ tham gia xây dựng chính quyền; đánh giá, nhận định kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024; một số giải pháp phát triển kinh tế biển bền vững trong thời gian tới; thuận lợi, khó khăn của các doanh nghiệp hiện nay, những kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh, các sở, ngành tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để duy trì và phát triển sản xuất trong thời gian tới; giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện để án di chuyển các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở cơ quan, đơn vị và một số điểm dân cư khu vực ven sông Trà Lý thuộc địa bàn thành phố Thái Bình để phát triển đô thị; phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, thương mại, dịch vụ đến năm 2025, định hướng đến 2030, từng bước đưa du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; tình hình vi phạm, tội phạm năm 2023 và kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử án hình sự.

Tiếp đó, trong nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, đại biểu HĐND tỉnh chất vấn đổng chí Giám

đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; giải pháp giải quyết những bất cập, bảo đảm hiệu quả sinh hoạt; tình trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai, thiếu chính xác, thất lạc giấy và phương hướng giải quyết; công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng hành chính về lĩnh vực đất đai trong những năm qua và giải pháp cụ thể trong thời gian tới. Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn đổng chí Phó Trưởng ban, phụ trách Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh về nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng xả thải, khói, bụi ra môi trường làm ảnh hưởng xấu tới môi trường của các xã gần khu công nghiệp Tiến Hải.

Theo kế hoạch, trong phiên họp sáng ngày 8/12, HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu

Mở đầu phiên họp sáng ngày 7/12, HĐND tỉnh công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu.

Tại phiên họp, Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu. Kết quả cụ thể như sau:

Ông Đinh Vĩnh Thụy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



Thời gian qua, HĐND tỉnh đã ban hành các nghị quyết về hỗ trợ tập trung đất đai, mua máy phục vụ sản xuất nông nghiệp, liên kết sản xuất, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh. Vừa qua, đại biểu HĐND tỉnh và cử tri cũng kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện mà nguyên nhân chính là việc tuyên truyền, triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết ở một số ngành, địa phương, nhất là ở cơ sở chưa thực sự sâu rộng đến được với người dân, hiệu quả chưa đạt yêu cầu. Trong điều kiện bình quân đất nông nghiệp trên đầu người của Thái Bình thấp, lại thiếu lao động trong sản xuất thì muốn phát triển nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn cần phải đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, tổ chức liên kết sản xuất tạo ra vùng quy mô lớn, mang lại giá trị gia tăng cao. Mục tiêu các chính sách của tỉnh ban hành là thúc đẩy, khuyến khích các thành phần kinh tế cùng tham gia sản xuất, mang lại lợi ích cho nông dân, vì vậy đề nghị quyết đi vào cuộc sống, cấp ủy, chính quyền cơ sở, các HTX phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa, tuyên truyền, vận động thay đổi tư duy, nhận thức cho nông dân, từ đó tổ chức thực hiện hiệu quả. Quá trình thực hiện, ngành nông nghiệp sẵn sàng tham gia hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, mời gọi doanh nghiệp vào đầu tư liên kết sản xuất, bao tiêu nông sản, nâng cao hiệu quả, giá trị thu nhập cho nông dân.

Ông Trần Quang Triển, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải



Tôi nhất trí với các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, thống nhất với 10 kết quả nổi bật và những nhận định, đánh giá trong các báo cáo. Năm 2023, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức song kinh tế của tỉnh vẫn phát triển ổn định, một số chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đó là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt, những năm qua, nhiều dự án giao thông đã được quan tâm đầu tư, cải tạo nâng cấp tương đối đồng bộ. Nhiều tuyến đường quan trọng mang tính kết nối vùng, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư về tỉnh như đường cao tốc CT.08, các tuyến đường trong Khu kinh tế, tuyến đường bộ ven biển đã được triển khai. Do đó, tôi mong muốn các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về tầm quan trọng của các tuyến đường để phối hợp thực hiện tốt hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Hy vọng trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ từng bước tháo gỡ những

điểm nghẽn, nút thắt, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm để các dự án sớm đi vào khai thác sử dụng hiệu quả. Cùng với phát triển hệ thống đường bộ, tôi mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm phát triển hệ thống đường thủy nội địa để xứng đáng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong thời gian tới.

Ông Lê Bá Quyền, Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình



Công ty Điện lực Thái Bình nhận được nhiều ý kiến của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh phản ánh tình trạng sau khi xây dựng nông thôn mới, mở rộng đường giao thông, xây dựng một số công trình, dự án thì một số cột điện ở giữa đường, gây khó khăn cho việc tham gia giao thông của người dân, mất mỹ quan. Thời gian qua, Công ty Điện lực Thái Bình đã đầu tư nhiều nguồn lực để nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân; đồng thời phối hợp với các địa phương di chuyển một số cột điện khi thực hiện các dự án, công trình xây dựng. Tuy nhiên, do khối lượng cột điện dịch chuyển nhiều và không nằm trong hạng mục đầu tư của Tổng công ty Điện lực miền Bắc nên việc bố trí nguồn vốn để thực hiện gặp nhiều khó khăn và rất khó thực hiện. Ngành điện đề nghị các sở, ban, ngành, các địa phương khi đầu tư xây dựng các công trình, dự án cần lập phương án cụ thể, đưa hạng mục di chuyển cột điện vào phương án hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng, ngành điện cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong quá trình khảo sát, lập phương án di chuyển. Ngoài ra, khi chưa thực hiện được việc di dời, các địa phương và chủ đầu tư cần có phương án bố trí biển báo tạm thời và hệ thống đèn chiếu sáng phù hợp vào ban đêm tại các điểm có cột điện chưa di dời được để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Ông Đỗ Mạnh Viết, Phó Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư



Tôi thống nhất cao với báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024. Tuy nhiên theo tôi, để đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần sự nỗ lực quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Đối với từng ngành, từng lĩnh vực cần có rà soát, đánh giá cụ thể kết quả đạt được, những khó khăn, từ đó đầu tư phát triển một cách bài bản, phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó cần xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng liên kết vùng, tạo thuận lợi bảo đảm đầu ra cho sản phẩm, đồng thời ưu tiên phát triển nông nghiệp gắn với phát triển du lịch dựa trên những lợi thế sẵn có của địa phương. Cùng với đó, các địa phương chú trọng quy hoạch, phát triển các cụm công nghiệp, ưu tiên thu hút các nhà đầu tư có năng lực, uy tín và công nghệ hiện đại, tạo việc làm cho nhiều lao động. Quan tâm đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng đa ngành nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

KHỐI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN						
STT	Họ và tên	Chức vụ	Kết quả			
			Tín nhiệm cao	Tỷ lệ	Tín nhiệm thấp	Tỷ lệ
1	Nguyễn Tiến Thành	Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh	60	100%	0	0%
2	Đặng Thanh Giang	Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh	60	100%	0	0%
3	Vũ Ngọc Trí	Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh	58	96,67%	1	1,67%
4	Đỗ Thị Lý	Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh	55	91,67%	5	8,33%
5	Lê Văn Thế	Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh	54	90%	6	10%
KHỐI ỦY BAN NHÂN DÂN						
STT	Họ và tên	Chức vụ	Kết quả			
			Tín nhiệm cao	Tỷ lệ	Tín nhiệm thấp	Tỷ lệ
1	Nguyễn Khắc Thiện	Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh	60	100%	0	0%
2	Nguyễn Quang Hưng	Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh	57	95%	2	3,33%
3	Trần Thị Bích Hằng	Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh	40	66,67%	16	26,67%
4	Lại Văn Hoàn	Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh	53	88,33%	5	8,33%
5	Vũ Kim Chi	Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư	47	78,33%	11	18,33%
6	Trần Trung Dũng	Chánh Thanh tra tỉnh	47	78,33%	12	20%
7	Trương Thị Hồng Hạnh	Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	43	71,67%	17	28,33%
8	Phạm Quang Hòa	Giám đốc Sở Y tế	36	60%	19	31,67%
9	Trần Hữu Hiệp	Giám đốc Sở Tư pháp	47	78,33%	12	20%
10	Trịnh Quang Hiệp	Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ	44	73,33%	13	21,67%
11	Nguyễn Viết Hiến	Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo	27	45%	27	45%
12	Đỗ Như Lâm	Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông	39	65%	21	35%
13	Phạm Văn Nghiêm	Giám đốc Sở Nội vụ	46	76,67%	14	23,33%
14	Trần Văn Phúc	Giám đốc Công an tỉnh	54	90%	5	8,33%
15	Trần Huy Quán	Giám đốc Sở Công Thương	38	63,33%	19	31,67%
16	Phí Ngọc Thành	Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	40	66,67%	19	31,67%
17	Hà Tiến Thăng	Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	47	78,33%	11	18,33%
18	Đinh Vĩnh Thụy	Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	38	63,33%	20	33,33%
19	Nguyễn Văn Trường	Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường	33	55%	21	35%
20	Nguyễn Ngọc Tuệ	Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	56	93,33%	2	3,33%
21	Phạm Hồng Tùng	Giám đốc Sở Tài chính	52	86,67%	7	11,67%